

Số: /GD&ĐT

Lạc Thủy, ngày tháng 7 năm 2023

V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT0-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới.

Kính gửi: Các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Văn bản số 1229/UBND-KT&HT ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 29/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

2. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; tích cực tuyên truyền nhằm đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước và địa phương.

Hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm trong việc phát ngôn, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, đúng quy định của pháp luật của Nhà nước.

3. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong quá trình phối hợp xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “*Không có vùng cấm, không có ngoại lệ*”, tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về giao thông của các cơ quan chức năng.

Tăng cường phối hợp giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm về trật tự an toàn giao thông để kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TP, các PTP;
- CM MN, TH, THCS;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Tiến Mạnh**